



■ ■ ■ มีสตอรี่ดีๆให้จับตาอีกแล้ว สำหรับ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) ที่ล่าสุด ซีอีโอ “สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย” ตั้งชื่อกว่าโค้งสุดท้ายของปีนี้บริษัทถูก “ฟิวเจอร์ อิเล็กทริกอล คอนโทรล” มีลุ้นชิงเค้กงาน EPC เข้าพอร์ตเพิ่มอีก 4-5 โครงการ หรือชิงส่วนแบ่งไม่น้อยกว่า 25% จากมูลค่างานที่ร่วมประมูลกว่า 5 พันล้านบาท... ดวงงานเปิดโดยไม่มีอะไรมาถ่วงอย่างนี้ ผู้ถือหุ้นหายห่วงผลงานปี'64 ไม่พลาดเป้าที่ 20% แน่نون!! ■ ■ ■ บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริง หรือ WGE ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร ภายใต้การบริหารงานของบิกบอส “เกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม” ที่ช่วงนี้ อะไรๆ ก็เริ่มดี...โดยเฉพาะงานใหม่ๆ ในไตรมาส 3/64 ที่มีถึง 6 โปรเจกต์ มูลค่า 900 ล้านบาท ดัน Backlog และ 3,697 ล้านบาท รับรู้รายได้กินยาวๆ รวมไปถึงงานที่กำลังอยู่ในช่วงประมูลกว่า 2-3 พันล้านบาท ที่คาดจะดัน Backlog ทั้งปีแตะระดับ 5,000 ล้านบาท ตามเป้า... ■ ■ ■ ไม่มีหยดน้ำ สำหรับหุ้นโรงไฟฟ้าอนาคตสดใส อย่าง บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) ล่าสุดเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นบริษัทย่อย



สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย



กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี

รวดเดียว 4 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 203 ล้านบาท ประกอบด้วย บริษัท บัดดानी กรีน จำกัด, บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด, บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด, บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด ทำให้การถือหุ้นมากกว่า 94-99% งานนี้ บอส์ใหญ่ “กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี” ฝากมาบอกว่า เป็นการเข้าลงทุนตามแผนงานวางไว้อยู่แล้วหวังช่วยผลักดันรายได้เพิ่ม พร้อมกับสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รู้อย่างนี้แล้ว ใครยังไม่ถือหุ้นติดพอร์ตไว้ เสียขายแทนเลยคร้า!! ■ ■ ■ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ดำเนินโครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินการลงทุนให้แก่บุคลากรขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนบทบาทบริษัทยุคใหม่ใส่ใจการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่พนักงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 มีองค์กรเข้าร่วมโครงการ 80 แห่ง สร้างพี่เลี้ยงการเงิน 2,112 คน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสื่อความรู้รวม 2.70 ล้านคน องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.set.or.th/happymoney](http://www.set.or.th/happymoney) ■ ■ ■

**เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล**